

Dello "L Ako Sayo"

Visit "[L Ako Sayo](#)" on MotoLyrics.com

Verse 1

Kahit di ka na birhen kasi ung aking manlabas
Sa dahas ng lamas ko di na kakasha mga braso,
Susugod at bubusog kapag sa aken ay nagadik ka
At ano mang pag asa na asa bon na nagadik ka pero
Get any kapa kc madalas ang pagluhod mo kan mo
Ang akin para madulas ang pagtuhog ko
Sa puke mo mamamaga kpg aq ang dumale
Pagkatapos natin di ka nañ maiire kapag tumae
[Yuck! akala ko ba ginagalang mo ako?] sinung may
sabi panahon na makilala
Mo ako? I'm bad!
At ako ang L sayo pinatay ko na si lorenz na anghel
sayo.

Chorus: Ewan ko ba kung bakit L ako sayo? L ako sayo!
L ako sayo... [2x]

Kase parang kakaiba ka kumain ng saging
Kaya mo kayañ ang hotdog ko sukatin na natin
Kaya kung pede wag mo ko tignan ng ganyan
Masipa kita dyan ganto si santo ay tingaw pa naman
Gusto ko kagatin ang mga bundok
Masintag ung sa tugmok may pigsa at yuyupyop sa
gitna
Ipapakita ko kung pano sumupsop ang linta [uy! may
gumising na manoy na ang
Lungkot sumigla parang di ko maeelib ang putok ng
dagta
Nilalaro mo pa sa dila tas lunok nya bigla
Hanggang ubos sa sigla para iwas sakit puson
Di lang hatid sunda parañ sayo sa sunda't hatid pa
Maybe dangerous ang girl from parang baguio
You drive me crazy pero ibang stickshift naka kambiyo
Wag ka nang maglipstick sayang lang at nagiiinit ang
laman
Ihi lang ang pahinga at nakasilip pa sa banyo

[Rpt chorus]

Mahal na kita kpg ikaw ay nakabukaka
Akala mo nakatunganga iniisip na nakahubad ka

Mas mgnda kung nakatuwad pa pagkat sugapa
Ako pede na kht man lang sa bunganga
Miss pede bng magtnggal ka na ng tuwalya
Cge na tihaya wag ka nang tumawa
Kung nahihya ka ang ilaw natin patayin
Ang labi basain tapos itoy aking lasapin
Ibuka mo paÃ ng onti at ito at akng sagarin
Tayoy mrrming ggwin hnggang sa langgamin

Ituloy lang natin ang masarap naÃ romansa
Ibilad mo ang katawan mo na parang rosana
Pagkat akoy di pa tapos at si manoy di pa laos
Sa kakaungol mo ang yong boses tila paos
Nagiinit at kpag nagaapoy ang dilang bastos
L ako sayo kyat salamat at nakaraos

[Rpt chorus]

Oo I ako sayo pag ikaw nagmanipula
Kapag ikaw ang nagbati kc bsg pati pula
Magmula sa simula, panu di mamumula at
Mamumuti mata khit hnd kinukula
At di kinukulangan ng iyong libido
Kaya ang likido nabiyak natin ito pagdiwang natin ito
Pag labas sago sago mahaba ang ispada prang
kurosagi ichigo[bangkai]
Para maitututok ko ung tangkai
Ikaw ay patutuwarin ko ng para bng kai maria ozawa
Habng kamay nakadantay
Pero sweet tayo prang dao ming si at sanchai
Tapos ay isampay paa mo sa neck ko
Huhugutin sandali tapos babalik ko
Urong sulong prang ___ saÃ recto
Ano ang masasabi mo sa akin[perfecto]

[Chorus]

Visit [Dello](#) page on MotoLyrics.com, to get more lyrics and videos.